

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

## TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo liên thông từ bậc mầm non đến Phổ thông Trung học và dự bị đại

## SỨ MỆNH

Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến trong môi trường sáng tạo, thử thách, khơi nguồn và nuôi dưỡng niềm say mê học tập lâu dài của học sinh, nhằm giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

## NỘI DUNG TRONG THƯ

- THÔNGIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
- BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC
- BÁO CÁO HỌC TẬP TRUNG HỌC
- BÁO CÁO HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ
- GIẢI THƯỞNG XUẤT SẮC
- CẬP NHẬT STEM



## SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

- 7 tháng 8 năm 2023 - Bắt đầu năm học 2023-2024.

## THÔNGIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Kính gửi Quý phụ huynh,

Và rồi một năm học thành công khác tại SIS BDNC cũng đã khép lại.

Xin chúc mừng các em học sinh tuyệt vời của chúng ta vì đã thành công vượt qua một cột mốc khác trong hành trình giáo dục của mình, và nhà trường xin chúc cho tất cả các em những điều tốt đẹp nhất trong việc đối mặt với những thách thức trong năm học tiếp theo trên con đường học tập của mình.

Nhà trường cũng muốn một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý phụ huynh vì đã luôn yêu mến, hỗ trợ và không ngừng động viên các con. Nhà trường cũng xin cảm ơn quý phụ huynh đã ủng hộ các chương trình cũng như các hoạt động của trường.

Và cuối cùng nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả giáo viên vì đã dẫn dắt các em học sinh trong suốt năm qua với sự tận tâm và sự hăng hái không ngừng, truyền cảm hứng cho các em nỗ lực hết mình và khám phá tiềm năng của bản thân.

Vào cuối tháng 6 chúng ta đã chia tay các giáo viên sau đây: cô Kimberly Quiliza, cô Erin Quizo, cô Savie Calantas, cô Maika Valino, cô Odezza Pangilinan, cô Jamaica Andres, cô Elzet Smit, cô Luo Yu, cô Nicola Fouche, thầy Richard Bates, thầy Mark Richardson và thầy Chris Raggatt. Nhà trường xin cảm ơn các thầy cô đã đóng góp cho SIS tại BDNC và chúc cho các thầy cô mọi điều tốt đẹp trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Thông tin về giáo viên thay thế sẽ được thông báo sớm.

Cuối cùng, nhà trường xin chúc tất cả các em học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên một kỳ nghỉ hè an lành và thú vị, và mong chờ được chào đón tất cả chúng ta trở lại vào tháng Tám để bắt đầu một năm học thú vị và đầy ý nghĩa. Xin chúc cho tất cả chúng ta có một kì nghỉ an lành và hạnh phúc!

**Hiệu trưởng**  
**Mark Watling.**



SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

## **BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC**

Kính gửi quý phụ huynh,

Chúng ta đã xuất sắc hoàn thành năm học này.

Nhà trường xin cảm ơn các em học sinh, quý phụ Huynh và nhân viên vì sự nỗ lực và cống hiến trong năm học này.

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh vì đã nỗ lực hết mình trong kỳ thi cuối năm. Hầu hết các em học sinh của chúng ta đã làm rất tốt và các em có thể tự hào về những gì mình đã đạt được trong năm học này. Nếu không có sự hỗ trợ từ phụ huynh và sự tận tâm của giáo viên thì kết quả học cũng không thể đạt được như mong đợi.

Xin chúc mừng những nhà vô địch của năm nay và các em đã nhận giải thưởng tại Buổi hòa nhạc và Lễ Tổng Kết cuối năm. Sự nỗ lực kiên định của các em đã đem lại kết quả và tôi chúc các em thành công trong năm học tiếp theo. Đối với những học sinh và phụ huynh cảm thấy chưa hài lòng về kết quả của năm nay, nhà trường mong rằng quý phụ Huynh hãy trao đổi với các em nhiều hơn và cố gắng hơn trong năm học sau. Tại SIS, nhà trường mong muốn tất cả các em đều cảm thấy bản thân là những nhà vô địch và trở thành những nhà vô địch trong cuộc sống. Nhà trường cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em học sinh sẽ tham gia kỳ thi iPSLE trong kỳ nghỉ hè.

Các em học sinh lớp Prep đã tốt nghiệp và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. Các em học sinh lớp Y5A và Y6LA đã nhận chứng chỉ hoàn thành. Xin chúc mừng tất cả các em!

Một số giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu năm học mới tại những ngôi trường khác. Xin cảm ơn tất cả mọi thứ mà các thầy cô và các em đã làm tại SIS@BDNC. Chúc cho các thầy cô và các em mọi điều tốt đẹp tại môi trường mới. Kỷ niệm về các thầy cô và các em vẫn đọng lại đây. Hy vọng rằng tất cả sẽ lưu giữ những điều tích cực và đạt được thành tựu trong môi trường mới của mình.

Xin chúc tất cả chúng ta tận hưởng một kỳ nghỉ Hè an lành và an toàn. Hãy trân trọng thời gian bên gia đình và dành thời gian cho những người thân yêu.

Trân trọng và gửi lời chào tốt đẹp nhất.

**Thầy Philip van der Walt**  
**Trưởng bộ môn – Khối tiểu học**



SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

## **BÁO CÁO HỌC TẬP TRUNG HỌC**

Kính gửi quý phụ huynh,

Chúng ta đang đếm ngược từng ngày, và cuối cùng năm học cũng đã kết thúc. Để chuẩn bị cho một năm học thành công khác thì chúng ta cần suy ngẫm về những thành tựu và trải nghiệm mà chúng ta đã thực hiện được. Báo cáo này nhằm mục đích tóm lược những điều quan trọng trong hành trình chung của chúng ta.

Tuần này, chúng ta có lịch họp phụ huynh - giáo viên, kết quả học tập sẽ được gửi đến quý phụ Huynh. Dĩ nhiên kết quả này sẽ mang lại nhiều cảm xúc khác nhau. Một số em học sinh sẽ rất tự hào với thành tích học tập, sự cống hiến và thành quả đã được công nhận tại Lễ trao giải gần đây. Nhà trường xin dành những lời khen ngợi đến các em vì những thành tích xuất sắc và khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu vươn tới thành tựu cao nhất.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận thức rằng sẽ có những học sinh cần xem xét lại cách quản lý thời gian và thói quen học tập trong năm học tiếp theo. Cuối năm học là cơ hội để các em tự suy ngẫm và trưởng thành, và nhà trường tin rằng những học sinh này sẽ tiếp cận năm học mới với ý chí mới và cam kết đạt được tiềm năng tối đa của mình.

Có thể nói rằng một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của năm học là Lễ Tổng Kết cuối năm diễn ra vào ngày 23 tháng 6. Sân khấu trở nên sống động với những tiết mục tuyệt vời, thể hiện tài năng và sự cống hiến của học sinh chúng ta. Mỗi tiết mục là một minh chứng cho sự sáng tạo và cống hiến của học sinh và giáo viên. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả những thành viên đã góp phần làm cho sự kiện này thành công tốt đẹp.

Khi năm học kết thúc cũng là lúc chúng ta phải chia tay. Chúng ta phải chia tay một số giáo viên và học sinh vì họ sẽ tiếp tục bước vào chương mới trong cuộc sống. Mặc dù việc chia tay luôn để lại tiếc nuối và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của họ cho tập thể SIS của chúng ta. Xin chúc họ tất cả những điều tốt đẹp nhất trong tất cả các công việc trong tương lai, và hy vọng rằng họ sẽ mang theo những kỷ niệm đáng nhớ và kinh nghiệm quý giá khi còn ở SIS.

Nhân cơ hội này nhà trường xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả phụ huynh vì sự ủng hộ kiên định trong suốt năm học. Sự hợp tác và sự tham gia của quý phụ huynh rất quan trọng đối với sự thành công của nhà trường, sự hỗ trợ của quý phụ Huynh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường nuôi dưỡng và phát triển phong phú cho các em học sinh. Cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm con em mình cho chúng tôi.

Nhân dịp cuối năm, nhà trường muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người và tận hưởng một kỳ nghỉ hè tuyệt vời, an lành và thật sự thư giãn. Hãy tận hưởng thời gian này để nạp lại năng lượng, khám phá những ngã rẽ mới và dành thời gian chất lượng bên những người thân yêu. Nhà trường mong chờ và hân hạnh chào đón tất cả chúng ta trở lại vào ngày 7 tháng 8 để bắt đầu một năm học mới đầy hứa hẹn về sự học tập, phát triển và những cơ hội vô tận.

Kính chúc tất cả các thầy cô, quý phụ Huynh và các em học sinh một kỳ nghỉ hè tuyệt vời!

**Cô Lizelle MacLachan**  
**Trưởng bộ môn – Khối trung học**

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

## BÁO CÁO HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

Kính gửi quý phụ huynh,

Tháng này đã là tháng cuối cùng của năm học. Chúng ta đã kết thúc năm học với nhiều khoảnh khắc vui vẻ, bao gồm buổi biểu diễn cuối năm của chúng ta, nơi học sinh đã trình diễn những tiết mục tuyệt vời sau nhiều giờ luyện tập trong những tuần qua. Chúng tôi rất tự hào về tất cả học sinh.

Chúng tôi xin chúc mừng tất cả học sinh và phụ huynh có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và một năm học thành công vào năm học 2023-2024.

Trong tháng này, học sinh lớp Y4A, Y5A, Y7A, Y8A và Y9A đã tham gia vào một số dự án. Y4 và Y5A đã thực hiện dự án "Thế giới trong tầm mắt chúng ta", trong khi Y7A và Y9A đã tham gia dự án "Chúng tôi vì Môi trường". Lớp Y8A đã thực hiện dự án "Tạo hình mô hình mô phỏng địa hình tự nhiên từ Phan - xi - phăng đến Thanh Hóa". Chúng tôi xin cảm ơn các giáo viên và học sinh đã tham gia vào tất cả các dự án này. Dưới đây là một số hình ảnh.

**Cô Kim Trí**  
**Hiệu trưởng – Chương trình Song ngữ**





SINGAPORE  
INTERNATIONAL  
SCHOOL  
Since 1986

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023





SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

## **DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG XUẤT SẮC HỌC KỲ 2 - 2022-2023**

Giải thưởng Xuất sắc được trao cho các học sinh đạt được điểm số trung bình như sau:

1. Chương trình Quốc tế - điểm trung bình từ 85% trở lên trong tổng điểm Toán, Tiếng Anh và Khoa học.
2. Chương trình Song ngữ - điểm trung bình từ 85% trở lên đối với môn Tiếng Anh.

Lớp	Quốc tế	Song ngữ
1	Dinc Derin Lin Xuan Ru Lương Gia Thịnh Momoe Nakano Nguyễn Hoàng Khôi Nguyễn Trí Lập Tâm Như Owen Trần Lê Anh Phúc Wu Ying Zhu	Nguyễn Bảo Ngọc Liên Hương Nguyễn Khánh Quỳnh Đan Nguyễn Ngọc Minh Trần Lương Thành
2	Đoàn Quang Hưng Dương Trấn Minh Lương Lý Ngân Lan Wang Ze Zhi Thomas	Huỳnh Dương Khang Lý Bảo Khang
3	Celine Nguyễn Nguyễn Ngọc Thiên Kim Tee Kah Fuh Eric	Đặng Quỳnh Vy Nguyễn Duy Bảo
4	Arya Kumar Satyam Ayumi Nakano Nguyễn Hoàng Thiên Kim Phạm Vĩnh Đạt Wang Meng Xi Wang Zun Han	Đoàn Minh Nguyên Phúc Nguyễn Duy Phong
5	Phạm Hoàng Thanh Nguyên	Đặng Song Thư Hoàng Bảo Kim
6	Lê Hồ Ngọc Nhi Phan Đặng Huỳnh Anh Võ Phúc Như Ý	Thẩm Phẩm Tuyên
7	Marcia Ancilla Junarta	
8	Nguyễn Mai Khôi	



SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

## CẬP NHẬT STEM

Năm học cũ dần khép lại, nhà trường muốn dành chút thời gian để suy ngẫm về hành trình STEM đã trải qua. Năm nay cô trò đã khám phá những bài học thú vị, dự án hấp dẫn và những thành tựu đáng kinh ngạc. Cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đã thực sự phát triển, nhờ sự cống hiến của các thầy cô, sự nhiệt huyết của học sinh và sự ủng hộ từ nhà trường. Dưới đây là những điểm nổi bật từ năm học vừa qua:

- **Cải tiến bài học STEM:** Các giáo viên của chúng tôi đã không ngừng làm việc để tích hợp những phương pháp giảng dạy đổi mới vào các bài học STEM. Từ các mô phỏng tương tác đến các thí nghiệm thực hành, học sinh của chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc với các khái niệm STEM một cách sinh động và sâu sắc. Bằng cách khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, các bài học của chúng tôi đã giúp học sinh trở thành những người học tích cực và phát triển đam mê chân thành với STEM.
- **Học tập dựa trên dự án:** Học tập dựa trên dự án là trọng tâm của chương trình STEM. Học sinh đã hợp tác trong nhiều dự án liên ngành khác nhau kết hợp với những quy tắc vận hành của STEM, cho phép các em áp dụng kiến thức của mình vào những thách thức thực tế. Những dự án này bao gồm việc thiết kế các giải pháp bền vững cho các vấn đề môi trường để xây dựng và lập trình rô-bốt. Qua những trải nghiệm này, các em học sinh có thể rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và nghiên cứu, chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai.
- **Các cuộc thi và sự kiện STEM:** các em học sinh đã tích cực tham gia vào nhiều cuộc thi và sự kiện STEM trong suốt năm học vừa qua, trình diễn tài năng và đại diện cho nhà trường với sự thể hiện xuất sắc. Các em luôn thể hiện sự tận tâm, sáng tạo và thực hiện xuất sắc. Những sự kiện này đã tạo cơ hội vô giá cho sự phát triển cá nhân, sự bền bỉ, tính kiên nhẫn và tinh thần cạnh tranh cho các em.

Trong tương lai, chúng tôi rất háo hức để tiếp tục mở rộng chương trình STEM, khám phá những cơ hội mới và làm phong phú hơn những trải nghiệm giáo dục cho các em học sinh. Chúng tôi cam kết nuôi dưỡng tình yêu với STEM, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và chuẩn bị hành trang cho các em đối mặt với những thách thức trong tương lai.

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các em học sinh, quý phụ huynh và giáo viên đã ủng hộ chương trình STEM của chúng tôi trong suốt năm học. Sự cống hiến và sự nhiệt huyết của bạn đã làm cho chặng đường này trở thành một hành trình đáng nhớ.

Chúc mọi người có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời và mong chờ một năm học sắp tới càng thú vị và thành công hơn nữa!



SINGAPORE  
INTERNATIONAL  
SCHOOL  
Since 1986

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

# NEWSLETTER

Tháng 6 2023

